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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัҟงทีѷ 32 ประจําปี 2568 
ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานทีѷ 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครั Ѹงทีѷ 32 ประจําปี 2568 ไดจั้ดขึѸนเมืѷอวันพธุทีѷ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผา่นสืѷอ
อเิล็กทรอนกิส ์ถา่ยทอดสญัญาณภาพและเสยีงของการประชมุจากหอ้งประชมุใหญ ่ชั Ѹน 21 อาคาร เอ เลขทีѷ 33 ซอย 3 
(นานาเหนอื) ถนนสขุมุวทิ คลองเตยเหนือ วัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

กรรมการทีѷเขา้รว่มประชมุ 

1. นายชาญวทิย ์ ตันติѻพพัิฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน ทําหนา้ทีѷประธานของทีѷประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. นางลนิดา ลสีหะปัญญา กรรมการผูจั้ดการ และกรรมการการลงทนุ 

3. นางสาวโสภาวด ี อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายมารค์ เอลเลยีต แชทเทน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายปรญิญ ์ จริาธวัิฒน ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายชานนท ์ โสภณพนชิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นางอรณีุ เกษตระทตั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

8. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

9. เบอรน์ารด์ ชาญวฒุ ิชาน กรรมการการลงทนุ 

10. นายอานนท ์ วังวส ุ กรรมการ 

11. นางสาวชนดิา โสภณพนชิ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร 

1. ดร. อนลิโล ซอเรนตโิน ประธานเจา้หนา้ทีѷบรหิารกลยทุธอ์งคก์ร 

2. นางอาทริตัน ์ จารกุจิพพัิฒน ์ ประธานเจา้หนา้ทีѷบรหิารโรงพยาบาล 

3. นางสาวอรภรรณ บัวมว่ง ประธานเจา้หนา้ทีѷสายงานการเงนิ 

4. ร.ศ. นพ. ทวสีนิ ตันประยรู ประธานปฏบิัตกิารดา้นการแพทย ์

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายชวพันธุ ์ สรุยิจันทร ์ ตัวแทนจาก บรษัิท สํานักงานอวีาย จํากดั 

2. นายวรพจน ์ อํานวยพาณชิย ์ ตัวแทนจาก บรษัิท สํานักงานอวีาย จํากดั 

3. นางสาวพันธท์พิย ์ จริกาญจนากร เลขานุการบรษัิท 

บรษัิทมกีรรมการทั Ѹงหมด 12 ทา่น กรรมการเขา้รว่มประชมุ (ในหอ้งประชมุและผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส)์ รวม 11 ทา่น 
สดัสว่นของกรรมการทีѷเขา้รว่มประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 91.67 ของกรรมการทั Ѹงหมด 
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เริѷมการประชมุ 

นายชาญวทิย ์ตันติѻพพัิฒน ์รองประธานกรรมการทําหนา้ทีѷเป็นประธานของทีѷประชมุ ประธานกลา่วเปิดประชมุ และได ้
มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิทดําเนนิการประชมุ 

นางสาวพันธท์พิย ์จริกาญจนากร เลขานุการบรษัิท แถลงวา่มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 
1,378 ราย มหีุน้นับรวมกนัได ้554,439,311 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.6736 ของจํานวนหุน้ทีѷจําหน่ายไดแ้ลว้ทั Ѹงหมด
จํานวน 795,766,507 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิท 

นางสาวพันธท์พิยไ์ดแ้นะนําคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษัิท และตัวแทนจากสาํนักงานผูส้อบบัญช ี

หลังจากนัѸนไดก้ลา่วตอ่วา่การประชมุครั ѸงนีѸเป็นการประชมุผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิสต์ามบทบัญญัตแิหง่พระราชกําหนดวา่
ดว้ยการประชมุผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิัลเพืѷอเศรษฐกจิและสงัคม เรืѷอง มาตรฐาน
การรักษาความมัѷนคงปลอดภัยของการประชมุผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563 (และทีѷแกไ้ขเปลีѷยนแปลง) ประกาศและ
กฎเกณฑอ์ืѷนทีѷเกีѷยวขอ้ง และขอ้บังคับของบรษัิท 

มกีารบันทกึภาพและเสยีงการประชมุในลักษณะสืѷอวดิทีัศนด์ว้ย โดยใชร้ะบบ Zoom ในการถา่ยทอดสญัญาณภาพและ
เสยีงซึѷงไดรั้บการรับรองจากสาํนักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(สพธอ.) ใชร้ะบบการลงคะแนน Inventech 
Connect ทีѷผา่นการประเมนิความสอดคลอ้งดว้ยตนเองจาก สพธอ. เชน่กนั และดําเนนิการโดยผูเ้ชีѷยวชาญ จงึสามารถ
มัѷนใจไดใ้นความโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท ตลอดจนหลักการกํากบัดแูลกจิการทีѷด ี

บรษัิทถา่ยทอดสญัญาณภาพและเสยีงของการประชมุจากหอ้งประชมุ อาคารสํานักงานใหญข่องบรษัิท ผูถ้อืหุน้สามารถ
ยนืยันตัวตน และลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุไดต้ามรายละเอยีดในเอกสารหมายเลข 8 และ 9 ของหนังสอืนัดประชมุซึѷง
บรษัิทไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้แลว้ 

การประชมุครั ѸงนีѸมกีารเก็บรวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ซึѷงรวมถงึ ภาพนิѷง เสยีง ภาพเคลืѷอนไหว ของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุทา่น อันเป็นไปตามกฎหมายเกีѷยวกบัการประชมุทางอเิล็กทรอนกิส ์เพืѷอบรหิารจัดการการประชมุ และ
เพืѷอจัดทําและเผยแพรร่ายงานการประชมุ เป็นตน้ ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษานโยบายขอ้มลูสว่นบคุคลบนเว็บไซดข์องบรษัิท 

นางสาวพันธท์พิยช์ีѸแจงวา่การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะใชร้ะบบ e-Vote ของ Inventech Connect ผูถ้อืหุน้จะมี
คะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีѷตนถอืโดยนับหนึѷงหุน้ตอ่หนึѷงเสยีง ผูถ้อืหุน้จะมเีวลา 1 นาทใีนการลงคะแนน โดยให ้
เลอืกวาระทีѷตอ้งการลงคะแนนเสยีง กดปุ่ ม “ลงคะแนน” แลว้กด “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงปุ่ ม
ใดปุ่ มหนึѷงดว้ยคะแนนทีѷมอียูทั่ Ѹงหมด จะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด ้นอกจากผูถ้อืหุน้ทีѷเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตั Ѹง
ใหผู้ร้ับฝากหลักทรัพยใ์นประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ซึѷงใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัѸน 

กรณีรับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้หลายคน หากในขั Ѹนตอน eRequest ผูม้อบฉันทะระบ ุemail address (ซึѷงใชเ้ป็น 
username หรอืบัญชผีูใ้ชใ้นขั Ѹนตอนลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ) และเบอรโ์ทรศัพทเ์ดยีวกนั ระบบจะรวมรายชืѷอผูม้อบ
ฉันทะทกุคนไวใ้น username เดยีวกนั  ในขั Ѹนตอนลงคะแนนเสยีง ระบบจะแสดงรายชืѷอผูม้อบฉันทะทั Ѹงหมด ผูรั้บมอบ
ฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเสยีงแทนผูม้อบฉันทะเป็นรายบคุคล 

กรณีรับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้หลายคนซึѷงไมใ่ช ้email address และเบอรโ์ทรศัพทเ์ดยีวกนั ผูร้ับมอบฉันทะจะมบีัญชี
ผูใ้ช ้หรอื username หลายบัญช ีผูถ้อืหุน้สามารถเปลีѷยนบญัชผีูใ้ชโ้ดยกดปุ่ ม “บัญชผีูใ้ช”้ และเลอืก ”เปลีѷยนบัญช”ี 

ผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ ม “ยกเลกิการลงคะแนน” หรอืแกไ้ขการลงคะแนนเสยีงไดต้ลอดเวลาจนกวา่จะปิดการลงคะแนน
เมืѷอครบ 1 นาท ี

ในการนับคะแนน ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะทีѷมาประชมุดว้ยตนเองเฉพาะผูท้ีѷไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงเทา่นัѸนทีѷ
กดปุ่ มลงคะแนนเสยีง ผูท้ีѷไมก่ดปุ่ มลงคะแนนภายในกําหนดเวลา หรอืผูท้ีѷกดยกเลกิ จะนับเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ย
ทั Ѹงหมด 

สว่นผูถ้อืหุน้ทีѷลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้ทีѷไดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
และแบบ ค. บรษัิทไดนั้บคะแนนตามทีѷผูถ้อืหุน้ระบมุา และนําคะแนนเสยีงนัѸนมานับรวมกบัคะแนนเสยีงทั Ѹงหมดแลว้ 
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หากผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนออกจากทีѷประชมุกอ่นทีѷจะปิดการลงคะแนนเสยีงในวาระใด ผูถ้อืหุน้นัѸนจะไมถ่กูนับเป็นองค์
ประชมุในวาระนัѸนและวาระทีѷเหลอื และคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้นัѸนจะไมถ่กูนํามานับคะแนนในวาระนัѸนและวาระทีѷเหลอื 

ผูถ้อืหุน้ทีѷลงทะเบยีนออกจากทีѷประชมุในวาระใดวาระหนึѷงสามารถลงทะเบยีนกลับเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสยีงใน
วาระทีѷยังไมไ่ดพ้จิารณาได ้

บรษัิทจะแจง้ผลการนับคะแนนทันทเีมืѷอการนับคะแนนเสยีงในวาระนัѸน ๆ แลว้เสร็จ 

กอ่นลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นทีѷเกีѷยวขอ้งกบัวาระนัѸน ๆ ตามความเหมาะสม โดยการสอบถามผา่นขอ้ความ หรอื สอบถามผา่นภาพและเสยีง 

กรณีสอบถามผา่นขอ้ความ ขอใหเ้ลอืกวาระทีѷเกีѷยวขอ้ง กดปุ่ ม “คําถาม” พมิพข์อ้ความ แลว้กด “สง่คําถาม” 

บรษัิทจะอา่นและตอบคําถามทีѷเกีѷยวขอ้งกบัวาระนัѸน ๆ หากคําถามทีѷสง่เขา้มาในระบบมจํีานวนมาก บรษัิทจะพจิารณา
คัดเลอืกคําถามตามความเหมาะสม และนําคําถามและคําตอบทีѷเหลอืบันทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป 

กรณีสอบถามผา่นภาพและเสยีง (video conference) ขอใหเ้ลอืกวาระ แลว้กดปุ่ ม “สอบถามผา่นภาพและเสยีง” กด 
“ตกลง” เพืѷอยนืยันการจองควิ เมืѷอมกีารแจง้ชืѷอและนามสกลุของผูไ้ดร้ับสทิธิѻถามคําถาม ใหผู้ถ้อืหุน้เปิดไมโครโฟนและ
กลอ้งของตนเองแลว้ถามคําถาม โดยใหแ้จง้ชืѷอและนามสกลุ และสถานะเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะกอ่นถามคําถาม
ทกุครั Ѹง 

บรษัิทสงวนสทิธิѻในการตดัภาพและเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีѷถามคําถามหรอืแสดงความคดิเห็นทีѷไมส่ภุาพ หรอืหมิѷนประมาท
ผูอ้ืѷน หรอืละเมดิกฎหมาย รวมถงึการละเมดิสทิธขิองบคุคลอืѷน หรอืเป็นการรบกวนการประชมุ หรอืกอ่ใหเ้กดิความ
เดอืดรอ้นตอ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุอืѷน 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีѷตอ้งการถามคําถามดว้ยภาพและเสยีงมจํีานวนมาก ขอใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามผา่นขอ้ความแทน เพืѷอนําไป
ตอบในวาระอืѷน ๆ หรอืบันทกึไวใ้นรายงานการประชมุตอ่ไป 

หากผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาการใชง้านระบบประชมุหรอืระบบการลงคะแนน สามารถศกึษาและปฏบิตัติามคําแนะนําใน
เอกสารหมายเลข 9 ของหนังสอืนัดประชมุ หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ทีѷ Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัท ์02 
460 9227 และ Line Official (@inventechconnect) ตามทีѷปรากฏบนหนา้จอ 

หากระบบขดัขอ้งระหวา่งการประชมุ ผูถ้อืหุน้จะไดร้ับอเีมลเ์พืѷอกลับเขา้สูก่ารประชมุผา่นระบบสํารองตอ่ไป 

บรษัิทจะดําเนนิการประชมุเป็นภาษาไทย และเชน่เดยีวกนัจะตอบคําถามเป็นภาษาไทย 

บรษัิทไดจ้ัดเตรยีมลา่มแปลภาษาไวด้ังทีѷไดก้ระทําทกุปี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

ทีѷประชมุรับทราบและไมม่ผีูใ้ดถามคําถามหรอืมคีวามเห็นเป็นอยา่งอืѷน ประธานจงึไดเ้ริѷมดําเนนิการประชมุตามระเบยีบ
วาระดังตอ่ไปนีѸ 

เกีѷยวกบัระเบยีบวาระการประชมุของวันนีѸนางสาวพันธท์พิยไ์ดเ้รยีนชีѸแจงวา่ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2567 ถงึ เดอืน
มกราคม 2568 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการเสนอเรืѷองทีѷเห็นวา่สาํคัญและควรบรรจเุป็นวาระในการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษัิท แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรืѷองใด ระเบยีบวาระการประชมุในวันนีѸจงึไดกํ้าหนดขึѸน
ตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และมตขิองคณะกรรมการ 

1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัҟงทีѷ 31 ประชุมเมืѷอวนัทีѷ 24 เมษายน 2567 

ประธานขอใหท้ีѷประชมุพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครั Ѹงทีѷ 31 ประจําปี 2567 เมืѷอวันทีѷ 24 
เมษายน 2567 ซึѷงรายงานการประชมุดังกลา่วไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืนัดประชมุแลว้และไดเ้ผยแพร่บน
เว็บไซดข์องบรษัิทตั Ѹงแตวั่นทีѷ 24 มนีาคม 2568 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดมคํีาถามหรอืความเห็น ประธานจงึขอใหท้ีѷประชมุลงคะแนนเสยีงรับรองรายงานการประชมุ 
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มต ิทีѷประชมุมมีตริับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครั Ѹงทีѷ 31 ประจําปี 2567 ซึѷงประชมุเมืѷอวันพธุทีѷ 24 
เมษายน 2567 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดังนีѸ 

เห็นดว้ย จํานวน 573,690,018 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
งดออกเสยีง จํานวน 3,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
 รวม 1,390 ราย  573,693,518 เสยีง  -

2. รบัทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2567 

ประธานไดม้อบหมายให ้ดร. อาทรัิตน ์จารกุจิพพัิฒน ์ประธานเจา้หนา้ทีѷบรหิารโรงพยาบาล เป็นผูร้ายงานผลการ
ดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2567 

ดร. อาทริัตนร์ายงานวา่ในปี 2567 บรษัิทมรีายไดร้วม 25,862 ลา้นบาท เพิѷมขึѸนรอ้ยละ 1.1 จาก 25,575 ลา้นบาท 
ในปี 2566 

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลแสดงเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99 ของรายไดท้ั Ѹงหมด เป็นจํานวนเงนิ 25,634 ลา้นบาทใน
ปี 2567 เพิѷมขึѸนรอ้ยละ 1.3 จาก 25,296 ลา้นบาท ในปี 2566 โดยหลักเป็นผลจากการเพิѷมขึѸนของรายไดจ้ากกลุม่
ผูป่้วยชาวไทยรอ้ยละ 4.8 ในขณะทีѷรายไดจ้ากผูป่้วยตา่งชาตลิดลงเล็กนอ้ยในอัตรารอ้ยละ 0.4 เป็นผลใหร้ายได ้
จากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34.3 จากทั Ѹงหมด ในขณะทีѷรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยตา่งประเทศคดิเป็น
รอ้ยละ 65.7 ในปี 2567 เทยีบกบัรอ้ยละ 33.2 และรอ้ยละ 66.8 ตามลําดบั ในปี 2566 

EBITDA หรอื กําไรกอ่นหักดอกเบีѸย ภาษี คา่เสืѷอมราคา และคา่ตัดจําหน่าย ของบรษัิทเพิѷมขึѸนรอ้ยละ 6.7 เป็น 
10,243 ลา้นบาท ในปี 2567 จาก 9,597 ลา้นบาท ในปี 2566 สง่ผลใหอั้ตรากําไรกอ่นหักดอกเบีѸย ภาษี คา่เสืѷอม
ราคาและคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) เพิѷมเป็นรอ้ยละ 39.6 ในปี 2567 จากรอ้ยละ 37.5 ในปี 2566 

กําไรสทุธใินปี 2567 เพิѷมขึѸนรอ้ยละ 11 เป็น 7,775 ลา้นบาท จาก 7,006 ลา้นบาทในปี 2566 สง่ผลใหอั้ตรากําไร
สทุธเิป็นรอ้ยละ 30.1 ในปี 2567 เทยีบจากรอ้ยละ 27.4 ในปี 2566 

บรษัิทมกํีาไรตอ่หุน้แบบปรับลด 8.96 บาท ในปี 2567 เทยีบกบั 8.08 บาท ในปี 2566 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังของบรษัิทในชว่งหลายปีทีѷผา่นมาเป็นดังนีѸ 

รายไดข้องบรษัิทลดลงในปี 2563 และปี 2564 จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 โดยฟืѸนตัวกลับมาอกีครั Ѹง
ในปี 2565 จนถงึปี 2567 สง่ผลใหอ้ัตราการเจรญิเตบิโตเฉลีѷยสะสมตอ่ปีของรายไดร้วมอยูท่ีѷรอ้ยละ 6.9 ในชว่ง 5 
ปีทีѷผา่นมา 

แมว้า่กําไรสทุธขิองบรษัิทลดลงในปี 2563 และปี 2564 จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 แตก็่กลับมาฟืѸน
ตัวดว้ยดใีนปี 2565 จนถงึปี 2567 สง่ผลใหอั้ตราเตบิโตเฉลีѷยสะสมตอ่ปีของกําไรสทุธอิยูท่ีѷรอ้ยละ 15.7 ในชว่ง 5 
ปีทีѷผา่นมา 

เมืѷอ 2 ปีทีѷผา่นมา โรงพยาบาลบํารงุราษฎรไ์ดรั้บการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลระดับโลกในลําดับทีѷ 182 โดย 
Newsweek และ Statista ซึѷงบรษัิทตั Ѹงเป้าหมายวา่จะกา้วขึѸนสู ่Top 100 ภายใน 5 ปี แตใ่นปีนีѸบรษัิทมคีวามภมูใิจ
เป็นอยา่งยิѷงทีѷจะเรยีนใหท้ราบวา่บรษัิทสามารถบรรลเุป้าหมายนีѸไดเ้ร็วกวา่ทีѷคาดไว ้

ในปี 2568 โรงพยาบาลบํารงุราษฎรไ์ดร้ับการจัดอันดับใหอ้ยูใ่นลําดับทีѷ 100 ของ “โรงพยาบาลทีѷดทีีѷสดุในโลก” 
(World’s Best Hospitals 2025) โดย Newsweek และ Statista และยังคงรักษาตําแหน่งโรงพยาบาลอันดับ 1 
ของประเทศไทยเป็นปีทีѷ 5 ตดิตอ่กนั 

การจัดอันดับนีѸพจิารณาจาก 4 หลักเกณฑ ์ไดแ้ก ่

1. ความเห็นจากผูเ้ชีѷยวชาญในวงการแพทย ์
2. ประสบการณ์ของผูป่้วย 
3. ดัชนคีณุภาพของโรงพยาบาล 
4. ขอ้มลูผลลัพธก์ารรักษาจากผูป่้วย (Patient-Reported Outcome Measures หรอื PROMs) 
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ในประเทศไทย หลักเกณฑท์ีѷไดร้ับนํѸาหนักมากทีѷสดุ คอื ความเห็นจากผูเ้ชีѷยวชาญในวงการแพทย ์และ PROMs 
ซึѷงทั Ѹงสองสว่นนีѸบรษัิทภมูใิจเป็นอยา่งยิѷง เพราะสะทอ้นถงึความไวว้างใจทีѷโรงพยาบาลไดรั้บทั Ѹงจากบคุลากรทาง
การแพทยจ์ากทัѷวโลกและจากผูป่้วยของเรา 

นอกจากนีѸโรงพยาบาลบํารงุราษฎรย์ังไดร้ับการจัดอันดับใหเ้ป็นหนึѷงใน “โรงพยาบาลเอกชนชั Ѹนนําของเอเชยี 
ประจําปี 2568 (Asia’s Top Private Hospitals 2025)” โดย Newsweek และ Statista ซึѷงนับเป็นครั Ѹงแรกทีѷมกีาร
จัดอันดับในหมวดนีѸ 

โรงพยาบาลบํารงุราษฎรไ์ดร้ับการยกยอ่งใน 5 สาขาความเชีѷยวชาญ ไดแ้ก ่

1. การผา่ตัดขอ้เขา่และผา่ตัดเปลีѷยนขอ้เขา่เทยีม 
2. การผา่ตัดขอ้สะโพกและผา่ตดัเปลีѷยนขอ้สะโพกเทยีม 
3. การผา่ตัดหัวไหล ่
4. การผา่ตัดแกไ้ขภาวะสายตาผดิปกต ิ
5. การผา่ตัดตอ้กระจก 

ความสําเร็จนีѸสะทอ้นถงึความแข็งแกรง่ของศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย ์(Centers of Excellence) ความ
ไวว้างใจจากผูป่้วยทัѷวภมูภิาค และผลลัพธท์างการรักษาทีѷมคีวามสมํѷาเสมออยา่งตอ่เนืѷองตอกยํѸาบทบาทผูนํ้าของ
เราในดา้นหัตถการทีѷซบัซอ้น ซึѷงขับเคลืѷอนดว้ยเทคโนโลยลํีѸาสมัยและความเชีѷยวชาญของทมีแพทยเ์ฉพาะทาง 

การจัดอันดับนีѸพจิารณาจากการประเมนิของผูเ้ชีѷยวชาญในวงการแพทย ์การรับรองมาตรฐานระดับสากล และ
ผลลัพธก์ารรักษาทีѷสามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 

บรษัิทไดร้ับรางวัล “ผลการดําเนนิงานโดดเดน่ (Outstanding Company Performance Award)” ในกลุม่รางวัล
ธรุกจิยอดเยีѷยมจากงาน SET Awards 2024 เป็นปีทีѷสองตดิตอ่กนัทีѷไดร้ับรางวัล ซึѷงสะทอ้นถงึความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิธรุกจิ และความแข็งแกรง่เชงิกลยทุธข์องเราในฐานะบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

โรงพยาบาลบํารงุราษฎรม์ุง่มัѷนในการดแูลรักษาผูป่้วยโรคเตา้นมอยา่งครบวงจร ตั Ѹงแตร่ะยะเริѷมตน้ ไปจนถงึโรค
รา้ยแรงและมคีวามซบัซอ้น 

ภายใตแ้นวคดิ “Fast diagnosis, Fast Treatment and Excellence outcome” ศนูยเ์ตา้นมของเราใหบ้รกิารตรวจ
คัดกรองโรคเตา้นมมากกวา่ 4,700 รายตอ่ปี โดยมจีดุเดน่ทั Ѹงดา้นการดแูลดว้ยความเอืѸออาทรควบคูไ่ปกบัผลลัพธ์
การรักษาทีѷยอดเยีѷยม 

ศนูยเ์ตา้นมเป็นหนึѷงในศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย ์ซึѷงมผีลลัพธก์ารรกัษาทีѷดมีาก โดยมอัีตราการรอดชวีติสงู 
และมอัีตราการกลับมาเป็นซํѸาตํѷา ผลลัพธเ์หลา่นีѸตอ้งอาศยัประสบการณ์และความชํานาญของทมีแพทย ์รวมถงึ
ทมีสหสาขาวชิาชพีทีѷทํางานรว่มกนัไดอ้ยา่งไรร้อยตอ่ 

ในฐานะผูนํ้าดา้นการแพทยจ์โีนมกิสใ์นประเทศไทย เราเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาองคค์วามรูใ้นเรืѷอง
การแพทยจ์โีนมกิส ์โรงพยาบาลบํารงุราษฎรจ์งึไดร้ว่มมอืกบับรษัิท บจีไีอ เซนิเจิѸน จํากดั และบรษัิท แบงคอกจโีน
มกิสอ์นิโนเวชัѷน จํากดั (มหาชน) ซึѷงเป็นบรษัิทในเครอื BGI Group เพืѷอผลักดันการใชเ้ทคโนโลยถีอดรหัส
พันธกุรรมขั Ѹนสงู (Next-Generation Sequencing) และการบรูณาการขอ้มลูชวีโมเลกลุแบบหลายมติ ิ(Multi-
Omics) มาสูก่ารดแูลรักษาในประเทศไทยอยา่งเป็นระบบ 

ภายใตว้สิยัทศันข์องเราในการขบัเคลืѷอนระบบสขุภาพสูร่ปูแบบการแพทยเ์ชงิป้องกนั และการแพทยแ์มน่ยํา 
(Precision Medicine) เพืѷอใหก้ลายเป็นมาตรฐานใหมท่ีѷประชาชนสามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งทัѷวถงึและเทา่เทยีม 

โรงพยาบาลบํารงุราษฎรไ์ดร้ับเกยีรตใิหเ้ป็นโรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทยทีѷรว่มเป็น
ผูส้นับสนุนหลกัในการจัดงานประชมุวชิาการระดับนานาชาตดิา้นระบบประสาทและการเคลืѷอนไหวของระบบ
ทางเดนิอาหาร The Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting (FNM) ประจําปี 2567 

โดยมศีนูยเ์ชีѷยวชาญเฉพาะทางดา้นระบบประสาทและการเคลืѷอนไหวของระบบทางเดนิอาหารจากจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยเป็นตัวแทนหลกัในการจัดงาน FNM ในครั ѸงนีѸ ซ ึѷงเป็นเวทสีําคญัทีѷเปิดโอกาสใหบ้คุลากรทางการ
แพทยไ์ดเ้รยีนรูแ้ละสรา้งเครอืขา่ยกบันักวชิาการและผูเ้ชีѷยวชาญทัѷวโลก อกีทั Ѹงยังเป็นการยกระดับดา้นสาธารณสขุ
และสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางความเป็นเลศิทางการแพทยร์ะดบัโลกอกีดว้ย 

ทีѷศนูยท์างเดนิปัสสาวะโรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์เราใหก้ารดแูลรักษาผูป่้วยตอ่มลกูหมากโตกวา่ 5,000 รายในปีทีѷ
ผา่นมา ในจํานวนนัѸนมผีูป่้วยกวา่ 4,000 รายทีѷรับการรักษาโดยไมต่อ้งผา่ตดั ในเดอืนมนีาคม 2567 เราไดเ้ปิดตัว
เทคโนโลย ีUROLIFT ซึѷงเป็นการรักษาโรคตอ่มลกูหมากโตแบบรกุลํѸานอ้ย ซึѷงไมส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพทางเพศ 
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และชว่ยใหผู้ป่้วยฟืѸนตัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว นับตั Ѹงแตเ่ปิดตวัโรงพยาบาลไดร้ักษาผูป่้วยดว้ยเทคโนโลยนีีѸแลว้ 36 ราย 
และไดร้ับผลตอบรับทีѷดเียีѷยมจากผูป่้วย 

ในปี 2567 เราจะยังคงเสรมิสรา้งความเป็นผูนํ้าดา้นการดแูลโรคยากโรคซบัซอ้นผา่นความรว่มมอืเชงิวชิาการกบั
สถาบันการแพทยช์ั Ѹนนํา 

บรษัิทไดร้ว่มมอืกบัมหาวทิยาลัยซเีอ็มเคแอล หรอื CMKL - Carnegie Mellon King Mongkut Lardkrabang เพืѷอ
พัฒนาเทคโนโลย ีAI ในหอ้งปฏบัิตกิารระบบไฟฟ้าหัวใจ (EP Lab) นอกจากนัѸน เราไดร้ว่มวจิัยกบัจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยในดา้นพันธกุรรมและการปลกูถา่ยสเต็มเซลล ์รวมถงึมหาวทิยาลัยมหดิลในดา้นการดแูลผูป่้วยมะเร็ง
ระยะลกุลาม 

ความรว่มมอืเหลา่นีѸไมเ่พยีงแตส่ง่เสรมินวัตกรรม แตย่ังชว่ยใหบํ้ารงุราษฎรค์งความเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั Ѹนนําทีѷ
สามารถสง่มอบผลลัพธก์ารรักษาทีѷดทีีѷสดุแกผู่ป่้วยของเรา 

โรงพยาบาลบํารงุราษฎรย์ังคงมุง่มัѷนในการดําเนนิบทบาทดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม ผา่นโครงการ “รกัษ์ใจ
ไทย” ซึѷงจัดตั ѸงขึѸนตั Ѹงแตปี่ พ.ศ. 2546 เพืѷอใหก้ารรักษาเด็กทีѷป่วยดว้ยโรคหัวใจพกิารแตกํ่าเนดิทีѷขาดแคลนทนุ
ทรัพย ์จนถงึปี 2567 เราไดใ้หก้ารรักษาแกเ่ดก็ไปแลว้จํานวน 849 ราย คดิเป็นมลูคา่สนับสนุนเกอืบ 400 ลา้นบาท 

ในปี 2567 บรษัิทไดบ้รจิาคอปุกรณ์และเครืѷองมอืทางการแพทยท์ีѷจําเป็น รวมถงึหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นม
เคลืѷอนทีѷ และเครืѷองสอ่งกลอ้งลําไสใ้หญ ่ใหก้บัโรงพยาบาลในพืѸนทีѷตา่งจังหวัด เพืѷอยกระดับการเขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพทีѷมคีณุภาพ มลูคา่การสนับสนุนรวมอยูท่ีѷ 147 ลา้นบาท 

ความพยายามเหลา่นีѸ สะทอ้นถงึความมุง่มัѷนของบรษัิททีѷจะสรา้งผลกระทบเชงิบวกใหก้บัสงัคมในวงกวา้ง 
ขอขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีѷไวว้างใจและสนับสนุนภารกจิของเราเสมอมา 

บรษัิทมไิดมุ้ง่เนน้เรืѷองการพัฒนาทางการแพทย ์การบรกิาร และบรรษัทบรบิาลเทา่นัѸน ภายในองคก์ร บรษัิทมกีาร
ปรับใชน้โยบายการบรหิารงานโรงพยาบาลซึѷงกรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงานทกุคนตอ้งปฏบิัตติาม หนึѷงในนัѸนซึѷง
บรษัิทใหค้วามสําคญัอยา่งยิѷงคอืการตอ่ตา้นการคอรัปชนั 

บรษัิท กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมภีาระผกูพันทีѷสําคัญยิѷงภายใตก้ฎหมายไทยและกฎหมายหลากหลายฉบับ
เกีѷยวกบัการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติและกฎหมายทีѷคลา้ยคลงึในเขตอํานาจศาลอืѷน บรษัิท 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื และบรษัิทรว่ม ตอ้งปฏบิัตติามโดยเครง่ครัด นโยบายนีѸใชก้บัคูค่า้และผูป่้วยทีѷเกีѷยวขอ้งทีѷ
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีѷบังคับใชอ้ยู ่ณ ทีѷใดก็ตามทีѷเกีѷยวขอ้งดว้ย นอกจากนีѸบรษัิทยงัสง่เสรมิความรูแ้ก่
ผูบ้รหิารและพนักงานเป็นประจําทกุปี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น ประธานจงึแถลงวา่เนืѷองจากวาระนีѸเป็นวาระของการรับทราบ
รายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง จงึสรปุวา่ทีѷประชมุไดร้ับทราบรายงานผลการดําเนนิ
ของบรษัิทในรอบปี 2567 แลว้ 

3. พจิารณาและอนุมตังิบฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุประจําปี ส ิҟนสดุวนัทีѷ 31 ธนัวาคม 2567 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวอรภรรณ บัวมว่ง ประธานเจา้หนา้ทีѷสายงานการเงนิ เป็นผูนํ้าเสนอวาระนีѸ 

นางสาวอรภรรณเรยีนวา่งบฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิѸนสดุวันทีѷ 31 ธันวาคม 2567 ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท สํานักงานอวีาย จํากดั ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการแลว้ รายละเอยีดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report  ซึѷงไดส้ง่ใหผู้ถ้อื
หุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุ 

นายสถาพร โคธรีานุรกัษ ์(ผูถ้อืหุน้) กลา่ววา่จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ้ 10 (สนิทรัพยท์างการเงนิ
อืѷน) บรษัิทมเีงนิฝากประจําและพันธบัตรทีѷถอืครองมลูคา่รวมสงูกวา่ 6,000 ลา้นบาท จงึใครข่อสอบถามถงึนโยบาย
การบรหิารสภาพคลอ่งของบรษัิทวา่มหีลักเกณฑใ์นการกําหนดสดัสว่นเงนิสดและเงนิลงทนุอยา่งไรเพืѷอใหเ้พยีงพอ
ตอ่การดําเนนิงานและรองรับแผนขยายธรุกจิในอนาคต 

นางสาวอรภรรณกลา่ววา่ ในการบรหิารเงนิสดและเงนิลงทนุทีѷบรษัิทมอียูนั่ Ѹน เราจะพจิารณาเรืѷองการสํารองเงนิสด
สําหรับการหมนุเวยีนใชจ้า่ยในบรษัิทเป็นอันดับแรก จากนัѸนจะพจิารณาการลงทนุในระยะยาว โดยเรามกีารทํา cash 
flow projection ระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี เพืѷอวางแผนการบรหิารเงนิสด ในชว่งเวลาทีѷมเีงนิสดซึѷงยังไมไ่ดใ้ช ้
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สําหรับการลงทนุ เราจะนําเงนิสว่นนีѸไปลงทนุใน short term investment และ long term investment เชน่ เงนิ
ฝากประจํา กองทนุรวมตลาดเงนิ และพันธบัตรองคก์ร การลงทนุเหลา่นีѸจะชว่ยเพิѷมผลตอบแทนจากดอกเบีѸย
กลับมาทีѷบรษัิทในระหวา่งทีѷรอการลงทนุระยะยาวของบรษัิท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิѷมเตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีѷประชมุลงคะแนนเสยีงอนุมัตงิบ
การเงนิประจําปี 2567 

มต ิทีѷประชมุมมีตอินุมัตงิบฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิѸนสดุวันทีѷ 31 ธันวาคม 2567 ดว้ยคะแนน
เสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดังนีѸ 

เห็นดว้ย จํานวน 573,695,352 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00000
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,394 ราย  573,695,352 เสยีง  -

4. พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2567 เพืѷอจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และรบัทราบการ
จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวอรภรรณ บัวมว่ง ประธานเจา้หนา้ทีѷสายงานการเงนิเป็นผูนํ้าเสนอวาระนีѸตอ่ทีѷ
ประชมุผูถ้อืหุน้ นางสาวอรภรรณแถลงวา่คณะกรรมการไดม้กีารจัดสรรกําไรสทุธขิองงบการเงนิรวมปี 2567 ทีѷเสยี
ภาษีในอัตรารอ้ยละ 20 แลว้มมีตเิสนอใหจ้า่ยเงนิปันผลประจําปี 2567 ในอัตราหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทีѷ
จา่ยทั ѸงสิѸน 3,978 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิรวมปี 2567 

ในระหวา่งปี บรษัิทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล (สําหรับงวดการดําเนนิงานตั Ѹงแตว่ันทีѷ 1 มกราคม 2567 ถงึวันทีѷ 
30 มถินุายน 2567) ในอัตราหุน้ละ 2 บาท รวมเป็นเงนิ 1,591 ลา้นบาท เมืѷอวันทีѷ 6 กนัยายน 2567 คงเหลอืงวด
สดุทา้ยจํานวน 3 บาทตอ่หุน้ (สําหรับงวดการดําเนนิงานตั Ѹงแตวั่นทีѷ 1 กรกฎาคม 2567 ถงึวนัทีѷ 31 ธันวาคม 2567) 
รวมเป็นจํานวนเงนิ 2,387 ลา้นบาท โดยเสนอใหจ้า่ยแกผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามัญของบรษัิททีѷมชี ืѷอ
ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชืѷอผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผลในวันทีѷ 20 มนีาคม 2568 และขอเสนอใหก้ําหนดจา่ยเงนิปันผลใน
วันทีѷ 13 พฤษภาคม 2568 

รายละเอยีดปรากฏตามแผน่ภาพทีѷประธานไดแ้สดงแกผู่ถ้อืหุน้ดังนีѸ 
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เนืѷองจากบรษัิทไดจั้ดสรรเงนิไวเ้ป็นทนุสํารองจนเต็มจํานวนตามกฎหมายแลว้ จงึไมม่คีวามจําเป็นตอ้งจัดสรรเงนิ
กําไรสทุธไิวเ้ป็นทนุสาํรองตอ่ไป 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

ปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นประการใด ประธานจงึเสนอใหท้ีѷประชมุลงคะแนนเสยีง 

มต ิ ทีѷประชมุมมีตอินุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปี 2567 และการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2567 ตามทีѷนางสาว
อรภรรณเสนอดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันีѸ และรับทราบการ
จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 

เห็นดว้ย จํานวน 573,695,352 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,394 ราย  573,695,352 เสยีง  -

5. พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกต ัҟงกรรมการแทนกรรมการทีѷครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรณีุ เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผูนํ้าเสนอ
ระเบยีบวาระนีѸตอ่ทีѷประชมุ 

นางอรณีุ เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่ทีѷประชมุวา่ ขอ้บังคับของ
บรษัิท ขอ้ 23 กําหนดวา่ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั Ѹง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึѷงในสามเป็นอัตรา ซึѷง
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครั ѸงนีѸ มกีรรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นดังนีѸ 

1. นายชยั โสภณพนชิ กรรมการทีѷมใิชผู่บ้รหิาร 
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

2. นายชาญวทิย ์ ตันติѻพพัิฒน ์ กรรมการทีѷมใิชผู่บ้รหิาร 
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

3. นางอรณีุ เกษตระทัต กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิทมหีลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท และนยิามของกรรมการอสิระ ดังปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 4 ของหนังสอืนัดประชมุ (หนา้ 26 และหนา้ 30 ตามลําดับ) 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชืѷอบคุคลทีѷมคีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบตัทิีѷเหมาะสมเพืѷอรับการ
พจิารณาเลอืกตั Ѹงเป็นกรรมการในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2567 ถงึ เดอืนมกราคม 2568 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอบคุคล
ใดเขา้รับการพจิารณาเลอืกตั Ѹงเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดส้รรหาและพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลทีѷจะเสนอชืѷอใหเ้ลอืกตั Ѹง
เป็นกรรมการแทนกรรมการทีѷจะออกจากตําแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการและ
หลักเกณฑข์องกรรมการอสิระดังกลา่วแลว้ เห็นวา่นายชยั โสภณพนชิ นายชาญวทิย ์ตันติѻพพัิฒน ์และ นางอรณีุ 
เกษตระทตั มคีณุสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑ ์มปีระสบการณ์การทํางานทีѷสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดําเนนิธรุกจิ
ของบรษัิท มคีวามสามารถทีѷเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท สว่นบคุคลทีѷจะเสนอชืѷอใหเ้ป็นกรรมการอสิระเห็นวา่มี
คณุสมบตัเิป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดเกีѷยวกับกรรมการอสิระ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ จงึ
เห็นควรเลอืกตั Ѹงบคุคลดังกลา่วทีѷจะพน้จากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึѷง 

กรรมการอสิระทีѷดํารงตําแหน่งเกนิ 9 ปีเป็นบคุคลทีѷมคีวามรูค้วามเขา้ใจลักษณะการประกอบธรุกจิของบรษัิทเป็น
อยา่งด ีสามารถทําหนา้ทีѷกรรมการอสิระไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และรว่มกบักรรมการทา่นอืѷน ๆ สรา้งผล
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ประกอบการทีѷดใีหแ้กบ่รษัิทตลอดมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนยังไมส่ามารถหาผูใ้ดทีѷมี
คณุสมบตัทิดัเทยีมมาทดแทนได ้

คณะกรรมการ (โดยกรรมการทีѷมสีว่นเกีѷยวขอ้งไมไ่ดร้ว่มพจิารณา) เห็นวา่บคุคลทีѷไดร้ับการเสนอชืѷอในครั ѸงนีѸไดผ้า่น
กระบวนการกลัѷนกรองอยา่งรอบคอบดว้ยความระมดัระวังของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแลว้ตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท เห็นวา่มคีณุสมบัตทิีѷเหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิท จงึ
เสนอใหท้ีѷประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตั Ѹงนายชยั โสภณพนชิ นายชาญวทิย ์ตันติѻพพัิฒน ์และ นางอรณีุ เกษตระทตั กลับ
เขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึѷง 

ขอ้มลูของบคุคลทีѷไดรั้บการเสนอชืѷอใหเ้ลอืกตั Ѹงเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏในหนังสอืนัดประชมุ (หนา้ 27 - 
29 และหนา้ 31) ซึѷงไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

ในการเลอืกตั Ѹงกรรมการจะใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน ในการลงมตแิตล่ะครั Ѹง
ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีѷมอียูทั่ Ѹงหมดจะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืใหค้วามเห็น ประธานจงึขอใหท้ีѷประชมุลงคะแนนเสยีงเลอืกตั Ѹงกรรมการเป็นรายบคุคล 

มต ิ ทีѷประชมุมมีตอินุมัตกิารเลอืกตั Ѹงบคุคลทีѷไดร้ับการเสนอชืѷอทั Ѹงสามทา่นเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนีѸ 

1. นายชยั โสภณพนชิ 

เห็นดว้ย จํานวน 508,308,305 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 88.6029
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 65,384,169 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 11.3970
งดออกเสยีง จํานวน 4,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,397 ราย  573,696,974 เสยีง  -

2. นายชาญวทิย ์ตนัติѻพพิฒัน ์

เห็นดว้ย จํานวน 531,097,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.5745
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 42,599,828 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.4254
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,397 ราย  573,696,974 เสยีง  -
3. นางอรณีุ เกษตระทตั 

เห็นดว้ย จํานวน 487,463,007 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.9693
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 86,229,467 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.0306
งดออกเสยีง จํานวน 4,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,397 ราย  573,696,974 เสยีง  -

6. พจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สําหรบัปี 2568 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผูนํ้าเสนอ
ระเบยีบวาระนีѸตอ่ทีѷประชมุ 

นางอรณีุ เกษตระทตั กลา่วรายงานตอ่ทีѷประชมุวา่คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการใหอ้ยูใ่นระดับทีѷเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีѷและความรับผดิชอบของกรรมการและจํานวนกรรมการ 
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รวมทั Ѹงคํานงึถงึสภาพของเศรษฐกจิโดยรวม และไดม้กีารเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนของกรรมการกบับรษัิทอืѷนใน
อตุสาหกรรมเดยีวกนั 

นอกจากนีѸ ผูถ้อืหุน้ในการประชมุครั Ѹงทีѷ 30 ประจําปี 2563 ไดกํ้าหนดจํานวนคา่เบีѸยประชมุประจําปีและอัตราคา่เบีѸย
ประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย และสทิธปิระโยชนด์า้นคา่รักษาพยาบาลประจําปีแกก่รรมการและบคุคลใน
ครอบครัวไว ้โดยใหม้ผีลตลอดไปตั Ѹงแตว่ันทีѷ 1 มกราคม 2566 จนกวา่จะมกีารเปลีѷยนแปลง ("หลกัเกณฑ"์) ผูถ้อื
หุน้ในการประชมุครั Ѹงทีѷ 31 ประจําปี 2567 ไดอ้นุมัตใิหป้รับสทิธปิระโยชนด์า้นคา่รักษาพยาบาลประจําปีแกก่รรมการ
และบคุคลในครอบครัวเล็กนอ้ย รายละเอยีดปรากฎในเอกสารหมายเลข 3 (หนา้ 24 - 25) 

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนกรรมการตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ ์ดังกลา่วขา้งตน้ ตามความเหมาะสม ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสาํหรับปี 2568 ตามทีѷไดแ้สดงไวใ้นตารางในหนังสอืนัด
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ดังนีѸ 

ก. คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2568 เสนอวงเงนิรวมไมเ่กนิ 26.3 ลา้นบาท เพิѷมขึѸน 1.2 ลา้น
บาท จากวงเงนิรวม 25.1 ลา้นบาททีѷไดร้ับอนุมัตใินปี 2567 ประกอบดว้ยคา่เบีѸยประชมุรายครั Ѹงและ
คา่ตอบแทนรายปีดังนีѸ 

1. คา่เบีѸยประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2568 เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีѷวางไวใ้นปี 2566 
และเชน่เดยีวกบัปี 2567 วงเงนิไมเ่กนิ 5.6 ลา้นบาท ในอัตราดังตอ่ไปนีѸ หลักเกณฑน์ีѸมผีลตลอดไป
จนกวา่จะมกีารเปลีѷยนแปลง 

)บาท /คน /ครั Ѹง (  

คณะกรรมการ 2568 2567 
ประธาน 65,000 65,000 
รองประธาน 50,000 50,000 
กรรมการ 40,000 40,000 

)บาท /คน /ครั Ѹง (  

คณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการการ
ลงทนุ 

2567 2566 2567 2566 2567 2566
ประธาน 60,000 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000
กรรมการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2. คา่บําเหน็จคณะกรรมการปี 2568 เสนอในวงเงนิรวม 20.7 ลา้นบาท เพิѷมขึѸน 1.2 ลา้นบาท จาก 
19.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 ของวงเงนิคา่ตอบแทนรวมทีѷไดรั้บอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ในปี 2567  
โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจั้ดสรร 

(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 2568 2567* 
ประธาน ประธานกรรมการเป็นผู ้

จัดสรรในวงเงนิไมเ่กนิ 20.7
ลา้นบาท 

2,300,000
รองประธาน 1,755,000
กรรมการ 1,630,000

*จํานวนเงนิคา่บําเหน็จทีѷจา่ยจรงิในปี 2567 คอื 19.5 ลา้นบาท 

ข. สทิธปิระโยชนด์า้นคา่รักษาพยาบาลประจําปีแกก่รรมการและบคุคลในครอบครัว มกีารปรบัเปลีѷยนสทิธิ
ประโยชนด์า้นคา่รักษาพยาบาลประจําปีของกรรมการจากหลักเกณฑท์ีѷวางไวเ้มืѷอปี 2566 (ซึѷงแกไ้ขในปี 
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2567) เล็กนอ้ย ใหห้ลักเกณฑใ์หมม่ผีลตลอดไปจนกวา่จะเปลีѷยนแปลง ไมม่กีารแกไ้ขเปลีѷยนแปลงสทิธิ
ประโยชนส์าํหรบับคุคลในครอบครัว ดังนีѸ 

คา่รกัษาพยาบาลตนเอง 

2568 2567 

กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเขา้รับการ
รักษาพยาบาลทีѷโรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์คลนิกิ
ของไวทัลไลฟ์ และเอสเพอรานซค์ลนิกิไดใ้น
วงเงนิปีละไมเ่กนิสองลา้นบาทตอ่ทา่น สว่นทีѷ
เกนิจะไดร้ับสว่นลดรอ้ยละ 50 

กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเขา้รับการ
รักษาพยาบาลทีѷโรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์คลนิกิ
ของไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซค์ลนิกิไดใ้น
วงเงนิปีละไมเ่กนิสองลา้นบาท สว่นทีѷเกนิจะ
ไดร้ับสว่นลดรอ้ยละ 50 

กรรมการทีѷมคีณุสมบัตเิป็นอดตีกรรมการ* ทีѷ
เกษียณอายหุลงัวันทีѷ 1 พฤษภาคม 2568 จะ
ยังคงไดร้ับสทิธปิระโยชนด์า้นคา่รักษาพยาบาล
ประจําปีในอัตราสดุทา้ยตอ่ไปอกี 2 ปี นับจาก
วันเกษียณอาย ุ

- 

*อดตีกรรมการ หมายถงึบคุคลทีѷเคยดํารงตําแหน่งกรรมการกบั บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์มาเกนิกวา่ 
6 ปี และไมไ่ดป้ระกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นกรรมการในนติบิคุคลอืѷนทีѷมสีภาพอยา่ง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท 

คา่รกัษาพยาบาลครอบครวั 

2568 2567 

บพุการ ีคูส่มรส และบตุร จะไดร้ับสว่นลดคา่
รักษาพยาบาลทีѷโรงพยาบาลบํารงุราษฎรไ์มเ่กนิ
รอ้ยละ 30 

บพุการ ีคูส่มรส และบตุร จะไดร้ับสว่นลดคา่
รักษาพยาบาลทีѷโรงพยาบาลบํารงุราษฎรไ์มเ่กนิ
รอ้ยละ 30 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

นายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์(Basant Kumar Dugar) (ผูถ้อืหุน้) เสนอใหจ้า่ยโบนัสในอัตราทีѷหลากหลายตาม
ผลงานทีѷสมัพันธก์บักําไรสทุธทิีѷเพิѷมขึѸนรอ้ยละ 2 

คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารรับทราบขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ 

นายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์(Basant Kumar Dugar) (ผูถ้อืหุน้) เสนอใหเ้พิѷมการฝึกอบรมทีѷ IMD เมอืงโลซาน 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นระยะเวลา 10 วนั สําหรับกรรมการจํานวน 2 คน 

คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารรับทราบขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ 

เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิѷมเตมิ ประธานจงึขอใหท้ีѷประชมุลงคะแนนเสยีง 

มต ิทีѷประชมุมมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจําปีตามทีѷประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนเสนอดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั Ѹงหมดของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุดังนีѸ 

เห็นดว้ย จํานวน 573,593,774 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9823
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 101,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0176
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,396 ราย  573,694,974 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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7. พจิารณาแตง่ต ัҟงผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจําปี 2568 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูนํ้าเสนอวาระนีѸต่อทีѷ
ประชมุ 

นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้โปรด
พจิารณาแตง่ตั Ѹง นายวรพจน ์อํานวยพาณชิย ์ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขทีѷ 4640 นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ ผูส้อบ
บัญชรีับอนุญาตเลขทีѷ 5313 และนางสาวสนินีารถ จริะไชยเขืѷอนขนัธ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขทีѷ 6287 แหง่
บรษัิทสํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2568 โดยคนใดคนหนึѷงมอํีานาจตรวจสอบและ
ทํารายงานวา่ดว้ยงบการเงนิประจําปี และขอพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 3,470,000 บาท 
เพิѷมขึѸนรอ้ยละ 3.58 จากจํานวน 3,350,000 บาททีѷจา่ยเมืѷอปีทีѷแลว้ คา่สอบบัญชทีีѷเพิѷมขึѸนเนืѷองจากตน้ทนุพนักงาน
ทีѷสงูขึѸน อัตราเงนิเฟ้อ และการเพิѷมขึѸนของธรุกรรมของบรษัิทในระดับการรวมบัญช ีสว่นคา่ตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชสีําหรับการใชส้ทิธิѻตามบตัรสง่เสรมิการลงทนุยังคงเทา่เดมิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ทา่นผูถ้อืหุน้สมควรอนุมัตแิตง่ตั Ѹงผูส้อบบัญชตีามทีѷเสนอ 
เนืѷองจากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดัไดใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิทอยา่งมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด มคีวามเป็นอสิระ มี
ความคุน้เคยกบัธรุกจิโรงพยาบาลเป็นอยา่งด ีและมคีา่สอบบัญชอียูใ่นเกณฑเ์หมาะสมเมืѷอเทยีบกบับรษัิทอืѷนใน
ระดับเดยีวกนัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

นายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์(Basant Kumar Dugar) (ผูถ้อืหุน้) เสนอใหผู้ส้อบบัญชทํีารายงานการตรวจสอบ
ใหเ้สร็จเร็วขึѸนหนึѷงเดอืน เพืѷอใหฝ่้ายบรหิารของบรษัิทสามารถวางแผนกําไรสําหรับโครงการทีѷมโีอกาสทํากําไรไดด้ี
ขึѸน 

คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารรับทราบขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ 

นายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์(Basant Kumar Dugar) (ผูถ้อืหุน้) เสนอใหผู้ส้อบบัญชนํีามาตรฐานการบัญชใีหม่
มาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลโดยไมส่ง่ผลเสยีตอ่งบกําไรขาดทนุ เชน่เดยีวกบัการประเมนิมลูคา่ทางคณติศาสตร ์

คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารรับทราบขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ 

เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิѷมเตมิ ประธานจงึขอใหท้ีѷประชมุลงคะแนนเสยีง 

มต ิ ทีѷประชมุมมีตอินุมัตกิารแตง่ตั Ѹงผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญชปีระจําปี 2568 ตามทีѷประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีѸ 

เห็นดว้ย จํานวน 560,072,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6255
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 13,622,180 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3744
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,396 ราย  573,694,974 เสยีง  -

8. พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพืѷอใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบัการแปลงหุน้
บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2568 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพันธท์พิย ์จริกาญจนากร เลขานุการบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 

นางสาวพันธท์พิย ์แถลงวา่สบืเนืѷองจากทีѷประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั Ѹงทีѷ 5/2541 เมืѷอวันทีѷ 11 พฤศจกิายน 
2541 ไดม้มีตเิห็นชอบใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญในอัตราสว่น 1 หุน้บรุมิสทิธติอ่ 1 หุน้
สามัญในเดอืนกมุภาพันธข์องทกุปี ซึѷงในเดอืนกมุภาพันธ ์ปี 2568 มผีูถ้อืหุน้บรุมิสทิธหิา้รายใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้
บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 48,350 หุน้ จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดของทนุจดทะเบยีนในหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษัิท ขอ้ 4 เป็นดังนีѸ 
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ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจํานวน 922,702,685 บาท (เกา้รอ้ยยีѷสบิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุน้ (เกา้รอ้ยยีѷสบิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึѷงบาท) 

 โดยแยกเป็น   

 หุน้สามญั 921,900,470 หุน้ (เกา้รอ้ยยีѷสบิเอ็ดลา้นเกา้แสนสีѷรอ้ยเจ็ดสบิหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ 802,215 หุน้ (แปดแสนสองพันสองรอ้ยสบิหา้หุน้) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

เมืѷอไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น ประธานจงึเสนอใหท้ีѷประชมุลงคะแนนเสยีง 

มต ิ ทีѷประชมุมมีตอินุมัตใิหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกับการแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็น
หุน้สามัญดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Ѹงหมดของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
ดังนีѸ 

เห็นดว้ย จํานวน 573,694,944 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 30 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
บัตรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวม 1,396 ราย  573,694,974 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

9. พจิารณาเรืѷองอืѷน ๆ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระอืѷนทีѷไมอ่ยูใ่นหนังสอืนัดประชมุ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะในเรืѷองอืѷน ๆ จากผูถ้อืหุน้ 

นายประพนัธ ์ฉลภญิโญ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามความคบืหนา้ของตลาดตะวนัออกกลางโดยเฉพาะคเูวต และบรษัิท
มแีผนงานทีѷจะหาตลาดมาทดแทนอยา่งไร และโรงพยาบาลแหง่ใหมท่ีѷภเูก็ตมแีผนจะหาคนไขท้ีѷจะมาใชบ้รกิารจาก
ไหน 

ดร. อนลิโล กลา่ววา่ ขณะนีѸยังไมม่ขีอ้มลูความคบืหนา้เกีѷยวกบัตลาดคเูวต แตค่าดวา่จะมขีึѸนภายในหนึѷงหรอืสอง
เดอืนขา้งหนา้เกีѷยวกบัการจัดหาธรุกจิใหมใ่หก้บัคเูวต ประเทศไทยกําลังดําเนนิการรว่มกบัประเทศซาอดุอีาระเบยี 
และรอการลงนามในบันทกึความเขา้ใจระหวา่งทั Ѹงสองประเทศ ซึѷงคาดวา่จะมขีึѸนในการประชมุนานาชาตทิีѷรยิาดใน
เดอืนหนา้ เมืѷอบันทกึความเขา้ใจไดร้ับการลงนามแลว้ การเจรจาสญัญาคํѸาประกันการชําระเงนิกบัประเทศ
ซาอดุอีาระเบยีจะสามารถเริѷมได ้นอกจากนีѸ ประเทศอรัิกจะเปิดสถานทตูในกรงุเทพฯ อกีครั Ѹง ขณะนีѸไดล้งนามใน
บันทกึความเขา้ใจกบัอริักแลว้ การเจรจาคํѸาประกนัการชําระเงนิจะดําเนนิการเมืѷอสถานทตูเปิดทําการ โดยหวังวา่จะ
สามารถดงึดดูผูป่้วยจากตะวันออกกลางใหม้าใชบ้รกิารทีѷโรงพยาบาลบํารุงราษฎรม์ากขึѸน 

ตลาดภเูก็ตกําลังเตบิโตอยา่งรวดเร็ว ดงึดดูไมเ่พยีงแตผู่เ้กษียณอายแุละกึѷงเกษียณอายทุีѷเป็นชาวตา่งชาตเิทา่นัѸน 
แตย่ังรวมถงึนักเดนิทางจํานวนมากดว้ย โดยมเีทีѷยวบนิตรงระหวา่งประเทศมากกวา่ 60 เทีѷยวบนิมาถงึทกุวัน บรษัิท
คาดวา่จะมธีรุกจิทีѷสําคญัจากสามภาคสว่นหลกั ประการแรก ตลาดตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ตะวนัออกกลาง จนี อนิเดยี 
และรสัเซยี ประการทีѷสอง ตลาดชาวตา่งชาตใินภเูก็ตซึѷงเตบิโตอยา่งรวดเร็วยงัคงขยายตัวตอ่ไปควบคูไ่ปกบัการ
เตบิโตของอสงัหารมิทรัพยท์ีѷสาํคัญ และสดุทา้ย ตลาดไทยก็มคีวามสําคญัตอ่ความสําเร็จของโครงการนีѸเชน่กนั 
นอกจากนีѸ โรงพยาบาลแหง่นีѸยังคาดวา่จะทําหนา้ทีѷเป็นศนูยส์ง่ตอ่ผูป่้วยใหก้บัโรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์กรงุเทพซึѷง
ดําเนนิการเป็นโรงพยาบาลระดับตตยิภมู ิ(tertiary care) และจตตุถภมู ิ(Quaternary Care) ขณะทีѷโรงพยาบาลทีѷ
ภเูก็ตทําหนา้ทีѷเป็นโรงพยาบาลระดับปฐมภมู ิ(primary care) และทตุยิภมู ิ(secondary care) ดังนัѸน เราคาดวา่จะ
มสีว่นรว่มจากตลาดทั Ѹงสามแหง่นีѸ ไดแ้ก ่ตลาดระหวา่งประเทศ ชาวตา่งชาตใินภเูก็ต และคนไทย รวมถงึการสง่ตอ่
ผูป่้วยมายังกรงุเทพฯ ดว้ย 
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นายประพนัธ ์ฉลภญิโญ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ โรงพยาบาลใหมท่ีѷภเูก็ตจะมจีดุคุม้ทนุเมืѷอใด มกํีาไรเมืѷอใด จะ
เปิดเมืѷอใด และผลตอบแทนการลงทนุ IRR คาดวา่จะเป็นเทา่ใด 

ดร. อนลิโลกลา่ววา่ขณะนีѸอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง บรษัิทคาดวา่จะเปิดตัวอยา่งไมเ่ป็นทางการในไตรมาสทีѷ 1 ปี 
2570 โดยทัѷวไปโรงพยาบาลใหมจ่ะประสบภาวะขาดทนุในระยะสั Ѹนเนืѷองจากตน้ทนุฐานคงทีѷ (fixed base costs) 
และจํานวนผูป่้วยในชว่งแรกตํѷา อยา่งไรก็ตาม บรษัิทคาดวา่โรงพยาบาลจะทํากําไรไดภ้ายใน 12 ถงึ 18 เดอืนบน
สมมตุฐิานวา่มกีารบรหิารจดัการทีѷเหมาะสม 

นางสาวอรภรรณเสรมิวา่บรษัิทไดจั้ดทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิѷงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment หรอื EIA) ทีѷไดร้ับความเห็นชอบจากหน่วยงานทีѷเกีѷยวขอ้งแลว้และเริѷมกอ่สรา้งเมืѷอตน้ปีนีѸ 

นายประพนัธ ์ฉลภญิโญ (ผูถ้อืหุน้) กลา่วในดา้นการดําเนนิงาน บรษัิทมผีลการดําเนนิงานด ีROA และ ROE 
โดดเดน่ ในดา้นงบฐานะการเงนิบรษัิทมหีนีѸนอ้ย ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยการเงนินอ้ย กระแสเงนิสดด ีกําไรสะสมมาก แต่
อยากใหบ้รษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลทีѷมากกวา่นีѸ เมืѷอเทยีบกบั payout ratio ของโรงพยาบาลอืѷน ๆ ในอตุสาหกรรม 
จะเป็นผลดกีบัผูถ้อืหุน้ จะทําใหค้วามน่าสนใจในหุน้เพิѷมขึѸนไปอกี 

คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารรับทราบขอ้เสนอแนะนีѸ 

นายประพนัธ ์ฉลภญิโญ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่เงนิลงทนุในบรษัิท บบี ีเฮลท ์เวนเจอร ์จํากัด จํานวน 130 ลา้น 
ทีѷเพิѷมจากจํานวน 100 ลา้นในปี 2566 บรษัิทรว่มแหง่นีѸมเีพืѷอดําเนนิธรุกจิอะไร มแีผนอยา่งไร และปัจจบุันมผีล
กําไรเป็นอยา่งไร 

นางสาวอรภรรณกลา่ววา่ บรษัิทไดร้ว่มลงทนุในบรษัิท บบี ีเฮลท ์เวนเจอร ์จํากดั ซึѷงประกอบธรุกจิบรกิาร
สถานพยาบาลและสขุภาพ ขณะนีѸอยูใ่นขั Ѹนตอนของการวางแผนพัฒนาและกอ่สรา้ง หากมคีวามคบืหนา้ บรษัิท
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไป 

นายประพนัธ ์ฉลภญิโญ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามเกีѷยวกบัจํานวนงบประมาณทีѷจะใชใ้นการลงทนุสรา้งโรงพยาบาล
แหง่ใหม ่ขอใหแ้จกแจงแหลง่ทีѷมาของเงนิทนุ รวมถงึระบวุา่จะมกีารกูเ้งนิเพิѷมเตมิหรอืไม ่

นางสาวอรภรรณกลา่ววา่ การลงทนุของ บรษัิท โรงพยาบาลบํารงุราษฎรอ์นิเตอรเ์นชัѷนแนลภเูก็ต จํากดั มี
งบประมาณ 4,300 ลา้นบาท ซึѷงครอบคลมุการกอ่สรา้ง ทีѷดนิ และอปุกรณ์ โดยใชเ้งนิทนุภายในบรษัิท มไิดกู้ย้มื
จากภายนอก 

ดร. อนลิโลเสรมิวา่บรษัิทมแีผนจะสรา้งหอพักพยาบาลตดิกบัโรงพยาบาล ซึѷงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิѷมเตมิ สิѷงอํานวย
ความสะดวกนีѸมวัีตถปุระสงคเ์พืѷอสนับสนุนการรับสมัครและการรักษาพยาบาลใหทํ้างานกับบรษัิทในระยะยาว เราจะ
จัดทํารายงานโดยละเอยีดแกผู่ถ้อืหุน้เมืѷอแผนดังกลา่วเสร็จสิѸน 

นาย ประพนัธ ์ฉลภญิโญ (ผูถ้อืหุน้) อยากทราบวา่ภายใตก้ารแขง่ขนัจากโรงพยาบาลระดับพรเีมยีมและ
โรงพยาบาลทีѷรบัชาวตา่งชาต ิรวมถงึเศรษฐกจิทีѷชะลอตวั บรษัิทมแีผนอยา่งไรในการรักษาความสามารถในการ
แขง่ขนั 

ดร. อาทริัตน ์กลา่วตอบวา่สําหรับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ตลอดระยะเวลา 45 ปีทีѷผา่นมา จดุเดน่และจดุแข็งของ
เราคอืความสามารถในการดแูลผูป่้วยโรคทีѷซบัซอ้นและยากลําบาก ความสําเร็จเหลา่นีѸเกดิจากหลายปัจจัย ปัจจัย
แรกคอืทมีแพทยท์ีѷเชีѷยวชาญและทํางานรว่มกบัสาขาวชิาชพีอืѷน ๆ เชน่ พยาบาล เภสชักร และนักรังสแีพทย ์การ
รักษามาตรฐานการใหบ้รกิารในระดับจตตุถภมู ิ(Quaternary Care) หรอื ระดับตตยิภมูขิั Ѹนสงู (Super Tertiary 
Care) ของเรายังเขม้แข็งไมเ่ปลีѷยนแปลง ประการทีѷสองคอืความไมห่ยดุยั Ѹงในการพัฒนาดา้นเทคโนโลยทีีѷทันสมัย
และนวตักรรมทางการแพทย ์พรอ้มใหบ้รกิารผูป่้วย บํารุงราษฎรไ์ดร้ับการยอมรับจากผูป่้วยชาวตา่งชาตทิัѷวโลก 
เชน่เดยีวกบัการไดร้ับรางวัลจาก Newsweek ทีѷไดก้ลา่วถงึกอ่นหนา้นีѸ รวมถงึการเป็นผูนํ้าดา้น Medical Tourism 
ทีѷไดรั้บการยอมรับวา่เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึѷงในประเทศไทย สิѷงทีѷกลา่วมาขา้งตน้เป็นตัวอยา่งทีѷแสดงถงึ
จดุยนืและความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของโรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์นอกจากนีѸ เรายังมุง่เนน้การสง่มอบ
ประสบการณ์ทีѷเรยีกวา่ patient experience โดยใชน้วัตกรรมตา่ง ๆ เชน่ แอปพลเิคชนั การแพทยท์างไกลหรอืโทร
เวช (Telemedicine) และ การใหคํ้าปรกึษาทางการแพทยแ์บบออนไลน ์(Teleconsultation) เพืѷอสามารถตดิตอ่
กบัผูป่้วยทั Ѹงชาวไทยและชาวตา่งประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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นางสาวณิชาภา จรสัไกรสร (ผูถ้อืหุน้) ถามวา่ปัจจบุันมโีรงพยาบาลเอกชนเพิѷมขึѸนมาก และมขีา่วการชงิตัว
แพทยผ์ูเ้ชีѷยวชาญของบํารงุราษฎร ์เป็นความจรงิหรอืไม ่และบํารงุราษฎรม์กีารเตรยีมการรบัมอืเรืѷองนีѸอยา่งไร 

นพ. ทวสีนิกลา่ววา่ในปีทีѷผา่นมาไมม่แีพทยป์ระจําของโรงพยาบาลบํารงุราษฎรท์ีѷลาออกไปอยูโ่รงพยาบาลอืѷนเลย 
โรงพยาบาลไดป้รับปรงุคณุภาพและใหค้วามรูแ้กแ่พทยแ์ตล่ะทา่นเพืѷอใหส้ามารถใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ทีѷ 
บรรยากาศทีѷเอืѸอตอ่การทํางานของแพทยนั์Ѹนถอืเป็นปัจจัยสาํคัญ อกีทั Ѹงการสง่เสรมิทางดา้นวชิาการ ทําใหแ้พทย์
สามารถใชว้ทิยาการตามมาตรฐานอยา่งเต็มทีѷ ซ ึѷงเป็นสิѷงทีѷทําใหแ้พทยม์คีวามสบายใจในการปฏบิัตงิานกบัเรา ดว้ย
เหตนุีѸ อัตราการลาออกไปยังโรงพยาบาลอืѷนของแพทยป์ระจําจงึไมม่เีลยในปีทีѷผา่นมา 

นางสาวณิชาภา จรสัไกรสร (ผูถ้อืหุน้) ขอทราบความกา้วหนา้ของการสรา้งโรงพยาบาลทีѷภเูก็ต 

นางสาวพันธท์พิยก์ลา่ววา่มผีูถ้อืหุน้อืѷนถามคําถามเดยีวกนันีѸและผูบ้รหิารไดต้อบไปแลว้ 

นางสาวณิชาภา จรสัไกรสร (ผูถ้อืหุน้) ไดส้อบถามเกีѷยวกบัผลประกอบการของ Vitallife วา่มกีารเตบิโต
อยา่งไร และมกีารคาดการณก์ารเตบิโตในอนาคตอยา่งไร 

ดร. อาทริัตนก์ลา่ววา่ในปี 2023 และ 2024 บรษัิท ไวทัลไลฟ์ จํากดั มกีารเตบิโตอยา่งมากซึѷงมสีาเหตมุาจากเท
รนดข์องการดแูลสขุภาพทีѷเพิѷมขึѸน ธรุกจิของ Vitalize มแีนวโนม้ทีѷจะเตบิโตอยา่งตอ่เนืѷอง และเป็นไปไดว้า่จะ
เตบิโตดกีวา่ธรุกจิของโรงพยาบาลทัѷวไป 

นางสาวมธพุรต จนัทร (ผูถ้อืหุน้) สอบถามเกีѷยวกบัโครงการทีѷภเูก็ตวา่ตอ้งใชง้บดําเนนิการเทา่ไร จะเสร็จเมืѷอไร 
และจะคุม้ทนุปีไหน 

นางสาวพันธท์พิยก์ลา่ววา่มผีูถ้อืหุน้อืѷนถามคําถามเดยีวกนันีѸและผูบ้รหิารไดต้อบไปแลว้ 

นายปพชิญา ชยัสกลุ (ผูถ้อืหุน้) ถามวา่โรงพยาบาลรัฐชั ѸนนําสามอันดับแรกมกีารเปิดบรกิารพรเีมีѷยมขึѸนอยา่ง
มากในกรงุเทพ การแขง่ขนักบัโรงพยาบาลรัฐนีѸ ผูบ้รหิารคาดวา่จะมผีลตอ่กลุม่ลกูคา้ของเรามากนอ้ยเพยีงใด 

นางสาวพันธท์พิยก์ลา่ววา่มผีูถ้อืหุน้อืѷนถามคําถามเดยีวกนันีѸและผูบ้รหิารไดต้อบไปแลว้ 

นางสาวชนภิา ฟกูาซาวะ (ผูร้บัมอบฉนัทะของกองทนุรวม ผสม ซาวาคาม)ิ สอบถามวา่สดัสว่นคนไข ้
ตา่งชาต ิ10 อันดับแรก คดิเป็นสดัสว่นเทา่ไรของรายไดบ้รษัิท 

นางสาวอรภรรณกลา่วตอบวา่รายไดจ้ากคนตา่งชาตสิบิอันดบัแรกคดิเป็นสดัสว่นประมาณ 47% ของรายไดท้ั Ѹงหมด 

นางสาวชนภิา ฟกูาซาวะ (ผูร้บัมอบฉนัทะของกองทนุรวม ผสม ซาวาคาม)ิ กลา่ววา่เนืѷองจากทีѷผา่นมา
บรษัิทสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ย SG&A ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ขอทราบวา่บรษัิทมแีผนการหรอืคาดการณ์วา่จะมี
คา่ใชจ้า่ย SG&A ทีѷเพิѷมขึѸนเป็นพเิศษในอนาคตอันใกลห้รอืไม ่

นางสาวอรภรรณกลา่วตอบวา่เรืѷองคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เราไดม้กีารตรวจสอบอยา่งตอ่เนืѷอง สาํหรับคา่ใชจ้า่ยทีѷเกีѷยวขอ้ง
กบัคา่แรง เมืѷอรฐับาลมกีารปรับเพิѷมคา่แรง เราก็ตรวจสอบวา่ปัจจัยนีѸอาจสง่ผลกระทบตอ่พนักงาน outsource ทีѷเรา
วา่จา้งจากบรษัิทภายนอกหรอืไมซ่ ึѷงอาจขึѸนอยูก่บัคา่แรงทีѷประกาศใช ้อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบนีѸคาดวา่จะไมม่าก 
สําหรับคา่ใชจ้า่ยอืѷน ๆ เชน่ คา่ไฟฟ้า เราจําเป็นตอ้งตดิตามการประกาศของรัฐบาลในทกุไตรมาส ขณะนีѸยังไมม่กีาร
เปลีѷยนแปลงทีѷสําคญั 

นางสาวชนภิา ฟกูาซาวะ (ผูร้บัมอบฉนัทะของกองทนุรวม ผสม ซาวาคาม)ิ สอบถามเกีѷยวกบัภาวะการ
แขง่ขนัของอตุสาหกรรมโรงพยาบาลวา่เรามองการแขง่ขนัเป็นอยา่งไร เราเห็นความออ่นไหวตอ่ราคา (price 
sensitivity) ของคนไขม้ากขึѸนหรอืไม ่เนืѷองจากภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศเอง หรอื ราคานํѸามันทีѷสง่ผลตอ่กลุม่
คนไขจ้ากตา่งประเทศทีѷมารักษาในไทย 

ดร. อาทริัตน ์ชีѸแจงวา่ความออ่นไหวตอ่ราคาอาจมผีลบา้ง แตใ่นทีѷสดุ ธรุกจิสขุภาพจะพจิารณาผลลัพธท์างการ
รักษาเป็นปัจจยัหลักในการเลอืกโรงพยาบาลเพืѷอใหบ้รกิารผูป่้วย 

นางสาวชนภิา ฟกูาซาวะ (ผูร้บัมอบฉนัทะของกองทนุรวม ผสม ซาวาคาม)ิ สอบถามเกีѷยวกบัความคดิเห็น
ของบรษัิทในกรณีทีѷบางประเทศในตะวันออกกลางมนีโยบายเป็น Medical Hub เชน่ การลงทนุสรา้งโรงพยาบาล
ใหม ่หรอืการเชญิโรงพยาบาลจากอเมรกิาไปลงทนุ บรษัิทมองวา่เรืѷองนีѸมโีอกาสหรอืความเสีѷยงอยา่งไร การ
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เดนิทางไปรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยยังคงมขีอ้ไดเ้ปรยีบเมืѷอเทยีบกบัการรักษาในประเทศกลุม่
ตะวันออกกลางหรอืไม ่

ดร. อนลิโล กลา่ววา่ในชว่งหลายปีทีѷผา่นมา เราสงัเกตเห็นแนวโนม้ทีѷประเทศตา่ง ๆ ในตะวันออกกลางพยายาม
สรา้งโรงพยาบาลในประเทศ แมว้า่พวกเขาจะใหบ้รกิารทีѷดใีนระดับหนึѷง แตก่ารสรา้งโรงพยาบาลตอ้งมมีากกวา่แค่
โครงสรา้งพืѸนฐานเทา่นัѸน จําเป็นตอ้งมแีพทยท์ีѷมคีณุสมบัต ิพยาบาล แพทยท์ีѷไดร้ับการรับรอง และผลลัพธก์ารดแูล
ทีѷมคีณุภาพสงูอยา่งสมํѷาเสมอ การบรรลคุวามสมํѷาเสมอนีѸถอืเป็นความทา้ทาย โรงพยาบาลบํารงุราษฎรส์ามารถ
รักษามาตรฐานนีѸไวไ้ดเ้ป็นเวลา 45 ปี ซึѷงเป็นปัจจัยทีѷชว่ยใหเ้ราประสบความสําเร็จ ในปี 2567 เราเพิѷมกําไรตอ่หุน้ 
(EPS) ขึѸน 11% โดย 66% ของรายไดม้าจากตา่งประเทศ และ 25% มาจากตะวันออกกลาง ซึѷงแสดงใหเ้ห็นถงึ
ความสามารถในการแขง่ขนัของเราทั Ѹงในตะวันออกกลางและตา่งประเทศ 

นางสาวชนภิา ฟกูาซาวะ (ผูร้บัมอบฉนัทะของกองทนุรวม ผสม ซาวาคาม)ิ ไดส้อบถามวา่บรษัิทมนีโยบาย
หรอืแผนการทีѷจะขยายการลงทนุไปยังตา่งประเทศ หรอืการใหส้ทิธิѻการใชแ้บรนดบํ์ารงุราษฎรใ์นประเทศทีѷมฐีาน
ลกูคา้กลุม่เดมิของบรษัิท เชน่ ในภมูภิาคตะวนัออกกลางหรอืไม ่

นางสาวอรภรรณกลา่ววา่ ในสว่นของการใหส้ทิธใินการใชแ้บรนดบํ์ารงุราษฎร ์ขณะนีѸเรายังไมม่นีโยบายดังกลา่ว 
โดยปัจจบุันเราไดดํ้าเนนิการสรา้งโรงพยาบาลของเราเองทีѷจังหวัดภเูก็ต 

นางสาวชนภิา ฟกูาซาวะ (ผูร้บัมอบฉนัทะของกองทนุรวม ผสม ซาวาคาม)ิ สอบถามวา่บรษัิทมกีารวางแผน
หรอืดําเนนิกลยทุธอ์ยา่งไรในการรักษาฐานลกูคา้เดมิ ในภาวะการแขง่ขนัทีѷอาจจะสงูขึѸนในอนาคต 

ดร. อาทริัตน ์ไดต้อบวา่จากทีѷไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ บํารงุราษฎรม์จีดุยนืทีѷมัѷนคงในการดแูลผูป่้วยโรคทีѷมคีวามซบัซอ้น 
และเนน้ทีѷผลลพัธข์องการรักษาพยาบาล รวมถงึการลงทนุในนวัตกรรมใหม ่ๆ ดา้นการรักษา นอกจากนีѸ บรษัิทยัง
มองเห็นแนวโนม้ของการดแูลสขุภาพทีѷไมเ่พยีงแคก่ารรักษาเทา่นัѸน ปัจจบุันเรามบีรษัิทในเครอืคอื Vitallife 
Wellness Center ซึѷงมุง่เนน้ดา้นการแพทยเ์ชงิป้องกนั และ longevity medicine 

นายเอกธชั เอบิประสาทสขุ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่แผนการสรา้งอาคารสําหรับ IVF (เทคโนโลยชีว่ยการเจรญิ
พันธุ)์ จะเสร็จเมืѷอไร และมแีผนบรรเทาผลกระทบพืѸนทีѷขา้งเคยีงอยา่งไร และมแีผนซืѸอหุน้คนืหรอืไม ่

ดร. อนลิโล ตอบวา่บรษัิทไมไ่ดกํ้าลังกอ่สรา้งอาคารสําหรับ IVF ในบํารงุราษฎรเ์รากําลังพัฒนาอาคารสองหลัง 
ไดแ้ก ่ซอย 1 ซึѷงมโีรงพยาบาล 59 เตยีง และอาคารบรกิารทางคลนิกิ นอกจากนีѸ ในซอย 1/1 เรากําลังกอ่สรา้ง
สถาบันมะเร็งวทิยา ซึѷงปัจจบุนัเรยีกวา่อาคาร Annex แตใ่นทีѷสดุจะเปลีѷยนชืѷอเป็นสถาบันมะเร็งวทิยาบํารงุราษฎร ์
คาดวา่ทั Ѹงสองโครงการจะแลว้เสร็จภายใน 18 ถงึ 24 เดอืน 

นางสาวอรภรรณกลา่วเสรมิวา่ปัจจบุันบรษัิทยงัไมม่แีผนซืѸอหุน้คนื 

นายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์(Basant Kumar Dugar) (ผูถ้อืหุน้) ใหข้อ้เสนอแนะดังนีѸ 

─ ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทเป็นหนึѷงในกลุม่บรษัิทสอบบัญชสีีѷรายใหญท่ีѷสดุในโลก หากผูส้อบบญัชแีตง่ตั Ѹงผูส้อบ
บัญชภีายนอกเพืѷอดําเนนิงานเพิѷมเตมิ ชืѷอดังกลา่วจะตอ้งไดร้บัการอนุมัตจิากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

─ เสนอใหต้รีาคาสนิทรัพยถ์าวรใหมเ่พืѷอเพิѷมมลูคา่ทางบัญชเีนืѷองจากสนิทรัพยถ์าวรของบรษัิทมมีลูคา่ทีѷดมีาก ๆ 

─ เสนอใหย้ดึถอืหลักปฏบัิตเิยีѷยงชาตทิีѷไดรั้บอนุเคราะหย์ิѷงขององคก์ารการคา้โลก (WTO’s Most Favored 
Nation) 

─ ขอความกรุณาพจิารณาการกลับมาจัดทําวารสาร "Better Health" 

─ บํารงุราษฎรค์วรพจิารณาการจัดหาสนิเชืѷอหมนุเวยีนระยะยาว เพืѷอหลกีเลีѷยงปัญหาการจัดการหนีѸสนิระยะยาวทีѷ
ครบกําหนดชาํระในงวดบัญชถีัดไป (current maturities of long-term debt) และเพืѷอปรับปรงุอัตราสว่นทนุ
หมนุเวยีน (current ratio) แนวทางนีѸอาจนําไปสูก่ารเพิѷมอันดับเครดติและลดตน้ทนุการกูย้มืของบรษัิทได ้

─ แนะนําใหเ้ก็บรายละเอยีดการรักษาโรคหลักแตล่ะโรคอยา่งยอ่ในบล็อกใหมข่องบํารงุราษฎรท์ีѷคลา้ยกบั NHS 
ของลอนดอน 
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─ เสนอใหจั้ดสง่รายงานการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ภายใน 14 วันนับจากวันประชมุสามัญประจําปี เพืѷอปรับปรงุอันดับ
ความโปรง่ใสในระดับสากลของบํารงุราษฎร ์

─ ชืѷนชมกบัรับรางวัลจาก Asiaweek ตดิตอ่กนั 5 ปีซอ้น 

นายสทิธพิฒัน ์ไตรพงษ ์(ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่แนวโนม้ผลกระทบทางอัตราภาษีของสหรัฐอเมรกิาจะทําให ้
คา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลและอปุกรณ์ทางการแพทยส์งูขึѸนหรอืไม ่ทางผูบ้รหิารมวีธิจัีดการกบัผลกระทบนีѸ
อยา่งไรทั Ѹงดา้นบวกและลบ 

นางสาวอรภรรณกลา่วตอบวา่ จนถงึปัจจบุันยงัไมม่ผีลกระทบใด ๆ ตอ่โรงพยาบาลจากภาษีศลุกากรของ
สหรัฐอเมรกิา ตน้ทนุของอปุกรณ์ทางการแพทย ์ยา และเวชภัณฑต์า่ง ๆ จะถกูตดิตามอยา่งตอ่เนืѷอง ตน้ทนุการ
จัดซืѸอยังคงสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงทีѷทําขึѸนระหวา่งผูข้ายและโรงพยาบาล 

นายเทพสทิธิѻ พงศะบตุร (ผูร้บัมอบฉนัทะของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามเกีѷยวกบัสาเหตขุองการ
ลดลงของรายไดจ้ากชาวตา่งชาตวิา่มาจากอะไร เป็นเรืѷองทีѷตอ้งกงัวลหรอืไม ่และแนวโนม้ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 

นางสาวอรภรรณกลา่วตอบวา่การลดลงของรายไดจ้ากชาวตา่งชาตสิว่นใหญเ่กดิจากจํานวนวันในชว่งเดอืน
รอมฎอนปีนีѸทีѷตกอยูใ่นไตรมาสทีѷ 1 ทั Ѹงหมด ซึѷงแตกตา่งจากปี 2567 ทีѷชว่งเดอืนรอมฎอนจะครอบคลมุทั Ѹงไตรมาส
ทีѷ 1 และไตรมาสทีѷ 2 สง่ผลกระทบใหร้ายไดจ้ากผูป่้วยชาวตะวันออกกลางลดลงในไตรมาสทีѷ 1 ปี 2568 เนืѷองจาก
ผูป่้วยชาวตะวันออกกลางมักไมเ่ดนิทางมารับการรักษาในชว่งเทศกาลรอมฎอน 

นายเทพสทิธิѻ พงศะบตุร (ผูร้บัมอบฉนัทะของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามเกีѷยวกบัผลกระทบทีѷ
อาจเกดิขึѸนตอ่บรษัิทจากการเปลีѷยนแปลงสภาวะภมูริัฐศาสตร ์(Geopolitics) ระดับโลก และสอบถามเกีѷยวกบัแนว
ทางการรับมอืของบรษัิทในสถานการณ์ดังกลา่ว 

นางสาวอรภรรณกลา่วตอบวา่ ในขณะนีѸ บรษัิทไมไ่ดร้ับผลกระทบจากสภาวะภมูริฐัศาสตร ์(Geopolitics) ทีѷ
เปลีѷยนแปลง 

นางสาวพันธท์พิยก์ลา่ววา่จะนําคําถามและคําตอบรวมทั Ѹงความเห็นทีѷเหลอืบันทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป 

เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรืѷองอืѷนใดเพืѷอพจิารณา และไม่มผีูถ้อืหุน้ใดซักถามหรอืใหค้วามเห็นเพิѷมเตมิ ประธานรับทราบทุก
ความเห็น กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ และปิดการประชมุเมืѷอเวลา 15.40 น. 
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